

ม.หอกระบบสอ'วิดจัดสอบครูผู้ช่วยแบบใหม่

นำเสนอเมื่อ : 22 ก.พ. 2561

บอร์ด ก.ค.ศ.สั่งตรวจสอบคุณสมบัติหน่วยจัดสอบครูผู้ช่วยแบบใหม่ มหา'ลัยหอกระบบหมดสิทธิจัดสอบ

วันนี้ (22 ก.พ.) นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ก.ค.ศ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้สอบถามความคืบหน้า การจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แบบใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มสอบในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เพื่อบรรจุให้ทันในเดือนตุลาคม 2561 โดยในส่วนของกาจัดสอบภาค ก ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ นั้น เป็นที่แน่นอนแล้วว่า จะใช้หน่วยงานกลางเป็นผู้จัดสอบ ซึ่งตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 16/2560 เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้ ก.ค.ศ. มอบหมายคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)แต่ละสังกัด หรือหน่วยงานราชการจัดสอบ ที่ประชุมจึงมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ไปตรวจสอบสถานะว่าหน่วยงานใดบางที่สามารถจัดสอบได้ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. คือ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐ ในส่วนของสถาบันการศึกษาก็จะต้องเป็นสถาบันที่ยังไม่ออกนอกระบบ ทั้งนี้ให้นำมาเสนอให้ที่ประชุมก.ค.ศ.ครั้งต่อไป

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับข้อห่วงใยของนักวิชาการ และ สภาคุณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) กรณีที่จะเสนอให้ปรับเนื้อหาการสอบภาค ก ให้สอดคล้องกับขอสอบภาค ก ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) โดยตัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูให้ไปในภาค ข ความรู้ความสามารถที่เฉพาะตำแหน่ง ว่า จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้เรียนจบครูมาสอบภาค ข ได้นั้น เรื่องนี้ยังไม่ได้ขอสรุป แต่ยืนยันว่า ผู้ที่สอบภาค ก ของ ก.พ. หากต้องการสอบภาค ข ของ ก.ค.ศ. ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ สอน ดังนั้นจึงไม่ยากให้เป็นกังวลกัน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561](#)